
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1559  —  852. mál.

Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um framleiðslu áburðar á Íslandi.

Frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni.

Hefur hagkvæmni, þ.m.t. þjóðhagsleg hagkvæmni, þess að auka framleiðslu áburðar á
Íslandi verið könnuð á undanförnum tveimur árum?

Skriflegt svar óskast.


